

มติที่ประชุมโดยย่อ  
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  
วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓  
อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๑.๑ เรื่อง ขอแสดงความยินดีกรรมการสภา สถาบัน ที่ได้รับตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ สานพลังปฏิรูปเพื่อพัฒนาพื้นที่และสังคม	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๑.๒ เรื่อง ความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๑.๓ เรื่อง โครงการนำร่องอบรมปฏิบัติการ จัดทำหลักสูตรดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง (Digital Marketing)	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๑.๔ เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสถาบัน วิทยาลัยชุมชนครั้งที่ ๕/๒๕๖๐	ที่ประชุมรับทราบ และมอบให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนประสาน การดำเนินการต่อไป
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๒.๑ ร่างแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๒๐ ปี ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)	ที่ประชุมรับทราบ และมอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนสรุปสาระสำคัญ หลัก ๆ ของร่างแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๒๐ ปี ฉบับที่ ๓ แจ้งเวียนให้ วิทยาลัยชุมชนทราบ ทิศทางของนโยบายดังกล่าวด้วย
วาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๑.๒.๓ เรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ เรียนร่วมระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐	ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๓.๒ เรื่อง การแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบัน วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘	ที่ประชุมมีมติให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเสนอแก้ไข พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดำเนินการปรับแก้ ตามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นที่จะขอปรับปรุง/แก้ไข พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ๔ ประเด็น ตามการพิจารณาข้างต้น และให้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาใน การประชุมครั้งต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง บุคคลให้ดำรงตำแหน่งวิทยากรชำนาญการพิเศษ วิทยากรเชี่ยวชาญ และวิทยากรทรงคุณวุฒิ	ที่ประชุมมีมติให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนนำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจาก การพิจารณาข้างต้นไปดำเนินการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์และ วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในประเด็น เกี่ยวกับ การกำหนดชื่อตำแหน่ง คณะกรรมการประเมิน และการ เปลี่ยนผ่านบุคลากรจากหลักเกณฑ์เข้าสู่หลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนดใหม่
วาระที่ ๔.๒ เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้าน กฎหมาย	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย และให้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคำสั่งต่อไป
วาระที่ ๔.๓ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพันธ์ รามฤทธิ์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๔.๔ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง และยโสธร	ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ดังนี้ (๑) นายนิธิพงศ์ อนุรักษ์พงศธร ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนระนอง เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (๒) นางสาวสุภณิดา ยาวะโนภาส ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนยโสธร เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐
วาระที่ ๔.๕ เรื่อง ผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก	ที่ประชุมให้ความเห็นชอบผลการประเมินและให้ นายสุรเสน ทั้งทอง ผ่านการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก
ระเบียบวาระที่ ๕ วาระอื่น ๆ วาระที่ ๕.๑ เรื่อง การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนองใหม่	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนองใหม่ และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคำสั่งต่อไป
นางสาวรัชันต์ ไชยสุวรรณ นางสาวพุทธชาติ วัฒนวิมลกร นางสาววนิดา สุภัทรกุล ผู้จัดทำมติย่อการประชุม	
นายเจริญชัย วงษ์จินดา ผู้ตรวจมติย่อการประชุม	